
 

 

 

กสม. ขอให้รัฐบาลชะลอการเสนอขึน้ทะเบียนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก  
ห่วงปัญหาสิทธิของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงบางกลอยยงัไม่ได้รับการแก้ไข 

ตามท่ีรัฐบาลจะน าเสนอพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อรับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมยัสามญั คร้ังท่ี 44 ระหวา่งวนัท่ี 16 – 31 กรกฎาคม 
2564 นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 เสนอใหรั้ฐบาลชะลอการเสนอข้ึนทะเบียนกลุ่มป่า 
แก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติออกไปก่อน จนกว่าปัญหาสิทธิของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง 
บางกลอยจะคล่ีคลาย 

หนงัสือดงักล่าว ระบุวา่ กสม. เห็นถึงคุณค่าของการข้ึนทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม จากการติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง
ในพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมทั้ งท่ีได้เคยตรวจสอบกรณีดังกล่าว กสม. มีข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ในประเด็นดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมรดกโลกขององคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ได้มีขอ้กงัวลเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงในพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน  
ซ่ึงในปัจจุบนั ยงัปรากฏขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหากรณีดงักล่าว อาทิ การโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิในพื้นท่ี
ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงบางกลอย 

2. แมภ้าครัฐไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาโดยการจดัสรรพื้นท่ีให้กลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงบางกลอยท่ีถูก
ย้ายออกจากพื้นท่ีดั้ งเดิมแล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงบางกลอยยงัประสบปัญหา 
ในการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินท่ีไดรั้บการจดัสรรอยา่งจ ากดั ไม่ครบถว้น และสภาพดินไม่สามารถท ากินได้
อยา่งเพียงพอ ต่อมา เม่ือประมาณตน้ปี 2564 กลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงบางกลอยบางส่วนไดก้ลบัเขา้ไปท ากิน
และอยูอ่าศยัในพื้นท่ีดั้งเดิม ท าให้ถูกจบักุมและเกิดขอ้ขดัแยง้ กระทัง่ไดมี้การแกไ้ขปัญหาตามค าสั่งส านกั
นายกรัฐมนตรีท่ี 67/2564 ลงว ันท่ี 16 มีนาคม 2564 และมีการตั้ งคณะอนุกรรมการ 5 ด้านข้ึนมา  
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแยง้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างย ัง่ยืน แต่จนถึงปัจจุบันยงัไม่มีผล 
การด าเนินการและขอ้สรุปท่ีเป็นรูปธรรม ในขณะท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงซ่ึงถูกจบักุมก าลงัถูกด าเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
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3. กสม. ขอเสนอให้รัฐบาลชะลอการเสนอข้ึนทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
ทางธรรมชาติออกไปก่อน จนกว่าปัญหาดงักล่าวจะคล่ีคลายและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งน้ี  
เม่ือปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแลว้ กสม. พร้อมท่ีจะสนับสนุนการข้ึนทะเบียนกลุ่มป่า 
แก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป 

“กลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงบางกลอยมีลกัษณะเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้ งเดิม ซ่ึงควรได้รับการคุม้ครอง
สิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอตัลกัษณ์และวิถีชีวิตของตน รวมทั้งมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
และหนงัสือสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคีและมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามไดใ้หก้ารรับรองไว”้ ประธาน 
กสม. กล่าว 

  
  

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
13 กรกฎาคม 2564 

 


